

## **Dàn thu phí tự động không dừng có vẻ đích trong năm 2020?**

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 15:28

---



Trong khi Tổng Cty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khó khăn về vốn và doanh nghiệp (DN) BOT chĩa đầu thu, liên Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có đưa Dự án (DA) thu phí tự động không dừng (ETC) về đích trong năm 2020 theo đúng chương trình của Thủ tướng?

**Không đủ tin để**

Đầu tháng 1/2020, tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc triển khai hệ thống ETC hết sức chậm trễ, có sự lúng túng trong triển khai,

chính a đặt yêu cầu và tiến độ đã ra.

Đến đầu tháng 4/2020, mặt bên phía, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT (là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện DA ETC) xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai ETC, đưa vào hoạt động đúng b trong năm 2020.

Thực hiện yêu cầu này, ngày 16/4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thi chủ trì cuộc họp, bàn các giải pháp đưa DA ETC vào đích. Trưởng ngành và ngành m, khó khăn ngành ngang mà dự án ETC gặp phải, Bộ trưởng GTVT đã phớt lờ: “Dù Bộ GTVT đã có nhiệm vụ chủ đạo, ngành đơn nay không thực hiện được”.

Ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Điều tác công - t cho biết, sau khi kiểm tra nguyên nhân chậm tiến độ theo chủ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đã chủ đạo sát sao, giao nhiệm vụ cụ thể

cho từng đơn vị liên quan.

Đường thới, Bộ đã thành lập tổ thực hiện DA, xây dựng lộ trình và các mức tiền để đề xuất báo mức tiêu chuẩn hoàn thành trong năm 2020.

Theo ông Thành, vị trí các mức tiền nay mới phải liên quan đến Quyết định 07 của Thủ tướng nên sẽ kiến nghị sửa đổi quyết định này trong tháng 5/2020; hoàn thành các thủ tục thành lập DN DA của nhà đầu tư giai đoạn 2 ngay trong tháng 4/2020. “Để thực hiện được các công việc xuất đầu tư chính Quyết định 18 của Thủ tướng và tái cấu trúc Tập đoàn Viettel”, lời ông Thành.

Theo ông Nguyễn Văn Huyền, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tiền để DA giai đoạn 1 bao gồm 44 triệu.

Hiện, đang triển khai các trạm trên tuyến QL5 và đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng của TCty Đầu tư hạ tầng và Phát triển tài chính Việt Nam (VIDIFI), dự kiến tháng 6/2020 sẽ có bản hoàn thành vốn hành thủ tục mới.



Đàn thu phí tự động không có vạch đích trong năm 2020?   
 Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 15:28